
1972-73-15 ஆண்டிற்கான செ டட வல் பலத்த sé 

திதி pi ம்க் பரப்பத் ace ட 

1972 டிசம்பர் 14] |'Thiru B, Venkataswamy] 

development. Cigarette factory can be started there and the 
Hon. Minister for Co-operation has stated this morning _ thal. 
tobacco can be produced there. 80 I request the Government to 
take immediate steps to open a cigarette factory there. Also I 
request the Government to conduct a detailed survey of the district 
so that we can know which industries can be started by the State 
and the Central Governments. 

As regards sericulture, there is great scope for development 
there. In this connection, I want to point that permanent pattag 
should be given to the growers of mulberry or atleast pattas 
should be given after a period of five years. Two days ago I 1¢ad’ 
an article wherein it is stated that there is much sc »pe for export 
of silk and so We can earn foreign exchange by producing _ silk. 
With these words, I conclude my speech. 

(8) அமைச்சசவைமீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுப் பட்டியலையும் அதற்கான 

UBS பட்டியலையும் பேரவை முன் வைத்தல் 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. கருணாநிதி : தலைவர் அவர்களே, இரு. ஹாண்டே 

அவர்கள் எழுப்பிய பிரச்னைக்கு நான் அளித்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் 

இப்போது ஜனாதிபதியிடத்தில் திரு. எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்களும், 

இரு. எம். கல்யாணசுந்தரம் அவர்களும் மற்றவர்களும் அளித்த பட்டியலையும், 

அதற்கு. அசசாங்கச் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட, பிரதமருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள 

பதில் பட்டியலையும் 6 இந்தப் பேரவையின் முன்னால் இப்போது வைக்கிறேன், 

(ஆசவாசம்.) 

(7) 1972-73-ம் ஆண்டிற்கான செலவு குறித்த இசண்டாம் துணை நிதி 

Pm» அறிக்கையின் மீது பொது விவாதம்--தொடர்ச்சி. 

இரு. பொ. பத்மனாபன் : தலைவர் அவர்களே, 1972-73-10 ஆண்டு துணை 

மதிப்பீட்டுக் கோரிக்கையை .ஆதரித்து தான் ஒருலை வார்த்தைகள் சொல்ல 

விரும்புகிறேன். 

நெல்லை மாவட்டத்தில் தாமிரவருணி நதி நீர்ப்பாசனத்தில் | முறையே 

மேலிருந்து Bip வரிசைக்கொமமாகக் குளங்களுக்குத் தண்ணிர் விடாமல் 

இருவைகுண்டம், இருச்செத்கார் பகுதிகளில் பழத்தொழி என்ற முறையில் 

கடத்த கார் பருவத்தில் தண்ணிரை வீணாக்க மெல்பகுதியில் உள்ள 

@14—12—197 1b தேதி Cures முன் வைக்கப்பட்ட. 

A 199—8



1972-73-1b ட அணல் செலவு குறித்த இசண்டாம் துணை 283 
திதி நிலை அறிக்கையின் மீது பொது விவாதம் 

1972 டிசம்பர் 14] 

மாண்புமிகு பேசவைகத் துணைத் தலைவர் : ஒரு நிமிஷத்திற்குள் உறுப்பினர் 
அவர்கள் முடித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஒரு மணிக்கு துணை மானியக் கோரிக் 
கைகளின்மீது வாக்கெடுப்பு நடக்க வேண்டியிருப்பதால், மாண்புமிகு முதல் 

அமைச்சர் அவர்களுக்கு 10 நிமிடங்களாவது கொடுக்க வேண்டாமா ? 

மியா M. A. LATHEEF: If there is no time, I will speak 
tomorrow on the Appropriation Bill. 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. கருணாதிதி : தலைவர் அவர்களே, இசண்டாவது 

துனை மதிப்பீடுகள்பற்திய கருத்.துக்களைக் காங்கரஸ் கட்சியின் தலைவர் அவர் 

களும், சுதந்திராக் கட்சியின் தலைவர் அவர்களும், ஆளும் கட்சியிலும், எதிர்க் 

கட்சிகளிலும் உள்ள உறுப்பினர்களும் இங்கே விவாதித்திருக்கறார்கள். 

குறிப்பாக, துணை மதிப்பிீடுகள்பற்திய விவசங்களிலே யாரும் அதிகமாக நுழை 

யாமல், இதனைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்க 

மழை, பெருங்காற்று ஆயவைகளினால் உருவான பாஇப்புகளிலிருத்அு மக்களை 

மிட்கவேண்டும் என்கின்ற கருத்தினையும், கங்கள் தங்கள் தொகுதிகளில் 

செய்யப்பட்ட காரியங்களையும், இனி செய்யப்பட வேண்டிய காரியங்களையும் 

எடுத்.துக் கூறியிருக்கிறார்கள், இத்த விவாதத்தில் கலந்.துகொண்டு உசையாற்றிய 

அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியைக் தசெரிவித்.துக்கொள்றேன். 

விவாகதத்தைச் தொடங்கிய நம்முடைய சுதந்திராக் கட்சி உறுப்பினர் 

தண்பர் வெங்கடசாமி அவர்கள் தர்மபுரி மாவட்டத்திற்குப் போதிய AB 

உதி. கொடுக்கப்படவில்லை என்இன்ற குற்றச்சாட்டோடு தன்னுடைய 

பேச்சைத் தொடங்கினார்கள். தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு ஏற்கனவே வநட்டு 

நிவாரணப் பணிகளுக்கு மாத்திசம் வழங்கப்பட்ட தொகை, ஒதுக்கப்பட்ட 

தொகை ரூ. 2 கோடி. என்பதையும், அதற்கான வேலைகள் அங்கே வெகு 

வேகமாக தடைபெத்று வருகின்றன என்பகையும் நான் அவர்களுக்கு நினை 

ஐட்ட விரும்புகிறேன். மேலும், ரூ. 5 கோடி அளவுக்கு ஒரு சிறப்புத் தட்டம் 

சுயாரிக்கப்பட்டு, yoo இட்டம் உலக வங்கியின் ஒப்புதலைப் பெவதற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ள... அதற்காக நமக்கு ஆறுதல் வழங்கக்கூடிய ஓப்புதலும் 

விசைவிலே Gor aq என்று எதிர்பார். அக்கொண்டிருக்கிறோம். ஹோசளூரில் 

சிறப்புப் பால் திட்டம் நடைபெறவில்லை என்று அவர்கள் கவலைப்பட்டுக் 

கொண்டார்கள். இதற்கு அனைத்து இந்திய பால் பண்ணைக் கழகத்தின் ஒப்புதல் 

, கோரி தாம் தொடர்புகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விரைவிலே அந்த 

ஒப்புதல் இடைக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன்,
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வேறு பல மாண்புமிகு. உறுப்பினர்கள் அவரவர்களுடைய  தொகுதஇகளில் 

நடைபெற வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிரர்கள். 

ஒரு மணிக்குள்ளாக என்னுடைய பதிலை முடிக்க வேண்டியிருக்கு காசணக் 

இனால் அந்த விவரங்களையெல்லாம் எடுத்துச் சொல்வதற்கு தேரும் இல்லை 

என்பதை குறிப்பிட்டுவிட்டு, அவை குறிப்பு ஏடுகளில் ஏழற்றப்பட்டிருக்கற bev 

மையில் அவைகளை ஆசாய்ந்து, ஏற்ற முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்பதை 

மாத்திரம் அத்தக் கருத்துக்களை வழங்கிய மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு நான் 

தெரிவிக் அக்கொள்கிறேன். 

ஈண்பர் இருஷ்ண$ூர்த் இ, அவர்கள் அண்மையிலே ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் 

அதிகாரிகள், குறிப்பாகப் பொறியாளர்கள் தங்களுடைய கடமையைச் செம்மை 

பரகச் செய்யவில்லை என்த குற்றச்சாட்டை இங்கே கடுமையாகத் Osh sari 

கள், அழ்த அதிகாசிகளின்மீ.து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட 

வேண்டும் என்று எல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள். அதுபற்றி கான் மேலும் விவரவ் 

சச் கோரி இருக்கிறேன் என்றாலும், எனக்குக் இடைத்திருக்கற Diss 
*சவல்களை இந்த மன்றத்தில் வைப்பது கடுமையாக இருஷ்ணமூர்த்இ அவர்கள் 

குற்றம் சாட்டியிருக்கற காசணத்தினால் இந்த தேசத்தில் பொருத்தமாக 

இருக்கும் என்னு கருதுகிறேன். சாத்தனூர் அனைக்கட்டிலிருர்.து. கண்ணீசை 

முதலிலேயே திறந்து விட்டிருந்தால், இப்படிப்பட்ட இங்கு ஏற்பட்டிருக்காது 

என்பது நண்பர் இருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய வாதமாகும். ஆனால், 

சாத்தனூர் அணைக்கட் டுக்கு இசண்டு நாட்களில் வந்து தண்ணீர் அணைக்கட்டு 

கொள்ளக்கூடிய தண்ணீரைப்போல 5 மடங்கு அஇகமான தண்ணீராகும் 

என்பதை நாம் மறந்.துவிட க்கூடா.து. 

அப்படியும் எட்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை அணைக்கட்டு நிசம்பி 
சண்ணீர் nia முறை இறந்து விடப்பட்டு அணைச்கட்டிலிருற்.து வெளியே 

அனுப்பப்பட்டு இருக்கறது, சாத்தனார் அணை கொள்ளக்கூடிய அளவு 7,500 

மில்லியன் கன அடி. அளவாகும். மழை ஆசம்பிப்பகற்கு முன்னால் ,அ.இிலிருந்த 

சண்ணீர் ஈமார் 4,000 மில்லியன் கன அடி. என்ற கணக்டெப்பட்டி ருக்கிறது. 

இரண்டு நாளில் பெரு மழையின் காரணத்தால் வர்க தண்ணீர் ; 37,500 

மில்லியன் ஈன அடிக்கு அதிகமாகும். எனவே 4,000 மில்லியன் sor அடி. நீரைத் 

(இறந்து விட்டு இருந்தாலும் Quis மழையினால் எற்பட்ட வெள்ளத்தைத் 

,தடுத்.த இருக்க முடியாது. இதையே முடித்த முடிவாகச் சொல்வதாக. நீங்கள் 

எடுத்.துக் கொள்ளத் தேவையில்லை. மேலும் இதுபற்றிய விவரங்களை ஆசாய் 

வதற்கு. நானும் இந்த ௮சசும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதைத் 

தெரிவித்.அுக்கொள்ளுகிறேன். ௪
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இதைப்போலவே அவர்கள் தேசிய நெஞ்சாலைகளில் பாலங்கள் மழைக் 

காலத்தில் பழுது பார்க்கும் வேலைகள் எடுத்தக் கொள்ளப்படுகன்றன என்ற 
குற்றச்சாட்டையும் கூறியிருக்கிறுர்கள். குற்றச்சாட்டில் கூறப்பட்ட அவை 

உண்மையாக இருந்தால் அதற்கு ஏற்ற நடவடிக்கையை அத்த அதிகாரிகள்! 8.௮ 
எடுக்க ௮௪௪ தயங்காது என்பதை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். 

தம்முடைய சுதந்திராக் கட்சியினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஹாண்டே 

அவர்கள் நெல்லையில் நடைபெற்ற சம்பவம், இருச்சியில் நடைபெற்ற Bras 
ஹாஸ்டல் சம்பவம் இவைகளைப்பற்றி விவாதித்தார்கள். இரு. பொன்னப்ப 
BIL அவர்களும் இங்கே அத்த விவரங்களைச் சொன்னார்கள். எனக்கு 
இருக்கிற வேதனை எல்லாம் இன்றைக்கு . இருச்சியிலிருந்து , வேறு இல 

கடி.கங்களும் வந்தனவே டாக்டர் ஹாண்டே அவர்களுக்கு, அதைப்பற்றி 

எடுக்.௮ வாதாடலில்லையே : என்பதுதான் என்னுடைய வருத்தமாகும். 

இருச்சியில் நடைபெற்ற சம்பவங்களைப்பத்றி 17-ம் தேதி ஒரு ஹர்த்தால் 

அனுவ்டிக்கப்பட்டு இருக்கறது. அந்த ஹர்த்தால் சட்? வேறுபாடு இல்லாமல் 

SL. அலைவரும் கலத்.துகொண்டு இருக்கிறார்கள். இன்னும் சூறிப்பாகச் சொல்ல 

வேண்டுமென்றால் இருச்சியில் இருக்க இராவிட முன்னேற்றக் கழக சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் இரு. இருவ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அங்கே நடைபெற்ற சர்வே கட்சிக் 

கூட்டத்தில் கலந். தகொண்டு அவர்களுடைய கோரிக்கையை Qos அசசாங்கக் 

PIGS செரிலிப்ப காகவும் ஆவன செய்வ,காகவும் உறுதிமொழி கூறியிருக்கிறார். 

மாணவர்கள் அடி படுவதைக்கண்டு யாரும் வேகனைப்படாமல் இல்லை, அதைக் 

ஈண்டு ம௫ழ்ச்சி அடையவும் இல்லை. அதைக் கண்டு அரசு வருத்தப்படுக௱.௫, 

வெகளைப்படுகிற.த என்பதைக் தெரிவித். துக்கொள்ளுகிதேன். 

அதைப்போல எல்லா Caster அளிக்கத்தக்க விஷயங்களிலும் ஈற்றவர்கள். 

பூிர்த்து கொள்ள வேண்டும், பங்கிட்டுக்கொள்ள வேண்டும். யாருக்குக் 

* தொத்தாவு வந்தாலும் அரசாங்கத் தரப்பில் அகட்டும் அல்லது எதிர் தரப்பில் 

ஆகட்டும் அப்படி. பங்கிட்டுக் கொண்டால்தான் வன்முறையற்ற நிலமை, 

சுமுசமான சூழ்நிலை பரவக்கூடிய நிலை உருவாக மூடியும். 14-ம் கேதி நடை 

பெதீத ஹர்த்தாலில் திருச்சியில் ஒரு ஊர்வலம் நடை.பெற்.று Doig. அத்த 

ஊர்வலம் போலீஸ் பா.தூகாப்போடு நடைபெற்று ஒரு [ இடத்தில் கூடி கூட்டம் 

சலைத்திருக்கறது. ௮.௮ வரையில் அமைதியாக ர்க ததன் 

விட்டார்கள் என்ற செய்தியையும் போளீசார் அறிலித்,௪ விட்டார்கள், நான் 

கூட பேரவையில் மூழ்ச்சியோடு எடுத்,துசைத்தேன். ஆனால் கலைத்து சென்றவர் 

களில் ஒரு பகுதி மூடப்பட்டு இருக்கற பல்வேறு கடைகளில் புகுந்,ஐு 

தசம் செய்திருக்கறார்கள். Bre முன்னேற்றக் கழகச் செயலாளர்
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டாக்டர் மு, கருணாதிதி] [1972 டிசம்பர் 4 

ராபி கடைக்குச் சென்று--அவருடைய கடை ஹர்த்தாலை முன்னிட்டு மூடப் 

பட்டு இருக்கறது--அவருடைய கடையைத் இறத்து உள்ளே இருக்கற. 

பொருள்களைச் சேதப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று 

சொல்லப்படுகிறது. அவர் ஓலி பெருக்கி வியாபாரம் செய்கிறவர், ஓலி பெருக்க 

இயத்திரங்கள் அத்தனையும் உடைக்கப்பட்டிருக்கற. து என்பதைப் புகைப் 

படங்கள் எல்லாம்கூட எடுத்து அனுப்பி இருக்கிறார்கள். அதே தாளில் சென்னை 

மாதகாத்தில் குறளகத்தில் நடைபெற்ற சம்பவத்தைப்பற்றி நீங்கள் அறித் 

திருக்இறிர்கள். 

நேற்று கோவில்பட்டியில் பஸ்ஸை எரிப்பதற்கு மாணவர்கள் மற்றவர்கள் 

Qua றிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட வன்முறைச் செயல்களில் சிலர் ஈடுபடு 

இருர்கள் என்பதை Qos அவையில் உள்ள எதிர்க் கட்சி உறுப்பினர்கள் மறத்து 

விடக் கூடாது. அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ஒரு காரியம் நடைபெத்ருல் அது 

இய காரியமாக இருந்தாலும் அ.து ஆளுகிறவர்களுக்கு எதிராகத்தானே 

தடைபெறுகறது என்று அதை உசுப்பி விடவோ அல்ல.து ஊக்குவிப்பதோ 

அல்லது ஓன்றும் அறியாதவர்கள் போல இருந் அவிடுவகோ நல்லது அல்ல 

என்பதைத் தெரிவித் அக்கொள்ளுகறேன். 

திருச்சிபற்றிய சம்பவங்கள்பேரில் டாக்டர் ஹாண்டே அவர்கள் மேலும் 

தலைல்களைப் பெற வேண்டும் என்ற வகையில் இருப்பி இருப்பி அதை 

வலியுஅ,த்.இினார். ஏற்கெனவே தகவல்கள் வந்,துவிட்..ன என்று அவர் வலியுறுத் 

Buss பு.தக்கணித் soft Ave. மேலும் தகவல் பெறப்பட்ட... வந்த பிறகு 

எது சரி எ.து சரியல்ல என்ற ஆராய்ச்சியில் நாம் ஈடுபடுவதைவிட ஒரு நீதி 

விசராணை வைக்கலாம் என்ற அந்தக் கோரிக்கைக்கும். இந்த அசசாங்கம் 

இணக்கம் செரிவித்.அ நீதி விசாரணை கோரிக்கையையும் ஏற்றுக்கொண்டது. தீதி 

விசாரணை வைக்கப்பட்டது என்ற செய்தி வந்தவுடனே ஹர்த்தால் நிறுத்தப். 

பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அதை நடத்தியே இர வேண்டும் என்ற yr Pus 

நோக்கம் அதை நடத். துன்றவர்கள் இலருக்கு இருந்த காசணத்தால் பல 

வன்முறைர் செயல்கள் செய்ய முடி.ந்திருக்கற.௮. நீதி விசாரனை ஏற்பாடு செய்த 

, பிறகும், ஆர்.டி.ஓ.வை மாற்றவேண்டும் சஸ்பெண்ட் செய்யவேண்டும். என்று 

சொல்லுஇருர்கள்.. அத்.த ஆர்.டி.ஓ. யார்; அவர் ஒரு கட்சிக்காசர் அல்ல; அவர் 

சபரி மலக்குக்கூட செல்லக் கூடியவர் என்று Bo. காமாட்சி அவர்கள் சொன்ன 

BOGE காரணம் அவர் நம் கட்சிக்காரர் அல்ல என்பதற்காகத்தான். நம் 

prot அவர்கள்கூட சபரி மலைக்கு இரண்டு தாளைக்குப் பிறகு போகிறார். 

அத்த அளவு பக்தியுடையவர்கான் அத்த ஆர்.டி.ஓ. :
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திதி Pw அறிக்கையின் மீது பொது விவாதம் 

1972 டிசம்பர் 14] டாக்டர் மு, கருணாதிதி] 

இருச்சியில் அன்று தடத்து சம்பவம் மூன்று டிரைவர்களைக் காணவில்லை 

என்த புசளி, செய்தி இளப்பப்பட்டது. மேலவையில் பேசிய திரு. Be gt 

அவர்கன்கூடச் சொன்னார் மூன்று டிரைவர்களை மாணவர்கள் அழைத்துச் 
சென்றிருக்கிறுர்கள் என்ற புரளி இளப்பப்பட்டது உண்மைதான். என்று. 

எனவே, அப்படிப்பட்ட புசளி எப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்பை, உணர்ச்சிகளை 

எற்படுத்தும் என்பதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது, ஆர்.டி.ஓ. தனியாகச் 

சென்று Bos டிரைவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கப் போனார். 

அப்படிப் போன ஆர்.டி.ஓ.வை மாணவர்கள் தாககியிருக்கிறார்கள் என்று 

சொல்லப்படுகிற ு. இப்படி வத்த தகவல்களில் எவை எல்லாம் : சரி, எவை 

சரியல்ல என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் தீதி விசாரனை, அதற்குப் பிறகும் 

சம்பவம் தொடர்ந்து புதிய புதிய 

சம்பவங்கள் குலம் வன்முறைகள் காண்டப்படுன்ற நேரத்தில் பொறுப்பு 

வாய்த்த எதிர்க் கட்சிகள் அதற்கு ஊக்கம் அளிக்காமல் இருக்க வேண்டும் 

என்னு மிக மிகப் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ளுறேன். 

ன் ‘ ம் ae 
இருச்சி சம்பவம், பாகாயங்கோட்டை 

இங்கே வைக்கப்பட்டு இருக்கிற பட்டியலப்பற்றி ஹாண்டே அவர்கள், 

சொன்னார்கள். பல நாட்களாகக் கேட்டு கேட்டு PTI MLD sua®s தயங்க 

தயங்கக் காசணம் பிரதமருக்கு அளிக்க வேண்டிய மஇப்பு._அதற்குப். பிறகு 

பட்டியலைக் கொடுத்தவர்களே வெளியிட்டு விட்ட காரணத்தாலும் அரசாங்கத் 

தின் சார்பாக வை பார்க்கலாம் என்று கே.டி.கே, தங்கமணி அறிக்கைவிட்டு 

விட்ட காரணத்தாலும் இன் றைக்கு அத்தப் பட்டியல் வைக்கப்பட்டு இருக்கிற.௮. 

அரசாங்கச் சார்பு பதில்களோடு அந்தப் பட்டியல் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 

இ.துவும் போதாது நீங்கள் விசாரணைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றெல் 

லாம் சொன்னார்கள், நான் இந்த மாமன்றத்தில் மெத்தப் பணிவோடு ஐனநாயக 

உணர்வோடு தெரிவித். துக்கொள்ளுகறேன். இதிலே இருக்கற விஷயங்களில் 

உங்களுக்கு எதெதில் இன்னும் சத்தேகம் இருக்கிறதோ மேலான ஆதாசங்கள் 

குத்றச்சாட்டுகளுக்கு இருக்குமானால் அத்த ஆதாசங்களை நீங்கள் இத்த அவை 

யில் சமர்ப்பிக்கலாம், அதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை. இதிலே இந்தக் 

குற்றச்சாட்டுகள் எப்படிப்பட்டவை என்பதை நீங்களே தெரிச்துகொள்ளலாம். 

ஒரு பாசீசச் சோற்றுக்கு ஓரு சோறு பதம் என்பார்களே அதைப்போல 

இங்கே கூறப்பட்டிருப்பதில் ஒன்னு முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு சொந்தமான 

திருவாரூரில் 10—20 ஆண்டிற்கு முன்னால் 3,500 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு 

விடு 94-ம் நம்பர். தெற்கு வீதி, இத்த வீடு பல லட்சக்கணக்கான ரூபாயில் 

கட்டப்பட்டு இருக்கெ.து என்பதாகும். 96s வீடு எப்படியிருக்கற.௮. என்பதற் 

காகச் லெ நாட்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட அத்த விட்டின் போட்டோவையே 

அத்தப் பதிலில் இணைத்து வைத்திருக்கறோம். அதிலிருந்து ௮௮ எப்படிப் 
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பட்ட விடு என்பதை அறியலாம். அத்த விட்டில் குடியிருப்பவர்கள் இதைப் 
பழுது பார்த்துத் தருகிறாயா 2 அல்லது வேறு விட்டிற்குப் போகட்டுமா என்று 

கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். gis வீடு பல லட்ச ரூபாயில் கட்டப்பட் 

டிருக்கிறது என்பது குற்றச்சாட்டுகளில் ஓன்று. 

அருணா ஓட்டல் கருணாநிதிக்குச் சொத்தம் : ஸ்பென்சர் ௮ண்டு Caz, 

கருணாநிதிக்குச் சொந்தம்; பைலட் தியேட்டர் கருணாநிதிக்குச் சொந்தம்; 

இப்படியெல்லாம் சொல்லப்பட்டு apes. இப்போது அதையெல்லாம் விட்டு 

விட்டு, புதிதாகக் குற்றச்சாட்டில் அண்ணா தியேட்டர் கருணாதிதிக்குச் சொந்தம் 

என்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள். நான் போய் அழத தியேட்டர் எனக்குச் 

Carried என்னு சொன்னால், அதத் தியேட்டரின் உரிமையாளர் உதைக்க 

வசக்கூடிய Pon; இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தான் அதில் அடங்க 

யிருக்கன் றன. 

இதற்கு மேல் ஆதாரம் எங்களிடம் இருக்கிற, என்று சொன்னால் அதைத் 

தாருங்கள். குற்றச்சாட்டுகளைக் கொடுத்தவர்கள் ௮தை வத்து இங்கே சொல்ல 

மாட்டார்கள். வெளியிலே தான் விரசம் பேசுவார்கள். உள்ளே வத்து பிசச்னை 

atu தேருக்கு நேர் ௪த்திக்க அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் என்பது தெரித்து 

விட்டத. 

டாக்டர் ஹாண்டே போன்றவர்களுக்கு தல்ல எண்ணத்தோடு ஏதாவது 

சந்தேகம் இருக்கலாம். கருணாநிதிக்கு இந்தப் . பெயர் வரலாமா என்ற 

எண்ணத்தின் காரணமாகச் சந்தேகம் தோன்றலாம். அதைப்போலவே 

பொன்னப்ப நாடார் அவர்கள் தமிழ்தாட்டு அரசால் கத்தின்மீது களங்கம் 

வசலாமா என்று நினைக்கலாம், அப்படிப்பட்ட சந்தேசம் இருந்தால், புதிதாக 

உங்களுக்கு ஆதாரம் இடை SAT gb, YR BI GD pb சாட்டியவர்கள் 

உங்களிடம் ஆத்த ஆதார ங்களைக் கொடுத்தாலும்கூட, நீங்கள் அதை அளித் 

தால், அதற்கான என்னென்ன ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு அரசாங்கத்தின் 

சார்பில் தேவை என்று கருதுகிறிர்களோ YA Boor அளிக்க இத்த அரசாங்கம் 

தயாராக இருக்கிறது என்பதைத் Dat hg துக்கொள்கறேன் என்பதை 

எடுத்அச் சொல்லி, Dias துணை மானியக் கோரிக்மையில் கருத்து தெரிவித்த 

அனைவருக்கும் நன்றியைக் கூறி முடி.த்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேசவைத் துணைத் தலைவர் : இப்பொழுது மணி ஒன்று ஆக 

லிட்டது. . சரியாக. ஒரு.மணிக்கு வாக்கெடுப்பு 'நடைபெறவேண்டியிருப்பதால் 

இத்.தடன் விவாதங்கள் முடிவுற்றன, ௮0௧௮, வாக்கெடுப்பு.


